

ỦY BAN HỌC CHÁNH THÀNH PHỐ BOSTON



THƯ BÁO

NGƯỜI NHẬN: Thành viên Ủy ban Học chánh Boston

NGƯỜI GỬI: Jeri Robinson, Chủ tịch

VỀ VIỆC: Nhân sự và Quản lý Hội đồng Ủy ban Tìm kiếm Tổng Giám thị

NGÀY: Ngày 02 tháng 03 năm 2022

Tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Học chánh Boston tối nay, tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật về Quy trình Tìm kiếm Tổng Giám thị, bao gồm danh sách đầy đủ các thành viên mà Ủy ban Tìm kiếm Tổng Giám thị đề xuất. Tôi muốn cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến về tư cách thành viên. Chính thành viên được đề xuất đại diện cho một cộng đồng lớn và đa dạng đến từ khắp Thành phố, phản ánh được thế mạnh của Boston. Bao gồm các nhân sự được đề xuất là:

- Các phụ huynh và một học sinh hiện tại của Trường Công lập Boston;
- Lãnh đạo nhà trường với nhiều kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm hành chính ở cấp tiểu học và trung học, những người thực tế không bị ảnh hưởng bởi trạng thái Quay vòng, môi trường hòa nhập và mối quan hệ quá thân thiết giữa phụ huynh và nhà trường;
- Lãnh đạo công đoàn giáo viên và cộng đồng giáo dục cấp trên;
- Những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của học sinh khuyết tật và môi trường giáo dục đặc biệt cũng như học sinh có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó khăn.
- Những thành viên không nói tiếng Anh và quan tâm đến nhu cầu của số học sinh Học tiếng Anh của chúng ta.

Từ tuần tới, Ủy ban Tìm kiếm sẽ tổ chức một loạt các buổi lắng nghe công khai nhằm tiếp thu ý kiến phản hồi của công chúng và rút ra những phẩm chất mà chúng ta mong muốn ở người tổng giám thị tiếp theo của mình. Sẽ có thêm cơ hội nhằm thu hút ý kiến của công chúng về những người sau này tiến sâu vào vòng tuyển chọn. Chúng tôi cũng phát động một cuộc khảo sát trực tuyến, cuộc khảo sát này cũng sẽ được dịch sang các ngôn ngữ BPS chính.

Để phù hợp với thông lệ trước đây và luật pháp, việc hợp tác chặt chẽ với Thị trường về các vấn đề có liên quan đến ủy ban tìm kiếm là rất nên làm và có lợi cho Khu học chánh. Điều này cho thấy, mặc dù được Ủy ban Học chánh thuê, đánh giá và trả lương, nhưng Tổng Giám thị cũng là

một thành viên của Nội các Thị trưởng và chịu trách nhiệm một hạng mục lớn nhất trong ngân sách của Thành phố và giám sát số lượng lớn nhất các nhân viên Thành phố trong số các thành viên Nội các. Do đó, đề xuất thành lập ủy ban tìm kiếm đã được thực hiện nhờ thảo luận và hợp tác với Thị trưởng Michelle Wu và đội ngũ của bà.

Ủy ban tìm kiếm được đề xuất sẽ do Tiến sĩ Pam Eddinger, Chủ tịch Trường Cao đẳng Cộng đồng Bunker Hill, đồng nghiệp Lorena Lopera của chúng ta và Marcus McNeill, học sinh cuối cấp của Trường Trung học Fenway đồng chủ trì. Danh sách các thành viên được đề xuất cho ủy ban tìm kiếm được liệt kê đầy đủ dưới đây. Tôi sẽ chính thức trình bày danh sách này để các bạn xem xét tại cuộc họp của chúng ta vào tối nay. Tôi sẽ yêu cầu Ủy ban bỏ phiếu bầu ra các thành viên ủy ban tìm kiếm đầy đủ vào tối nay để họ có thể bắt tay ngay vào công việc. Khi được chấp thuận, Ủy ban Tìm kiếm sẽ bắt đầu quá trình trung cầu, kiểm tra và thu hẹp danh sách các ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám thị. Họ có trách nhiệm nêu tên tối đa ba ứng viên lọt vào vòng chung kết để Ủy ban Học chánh Boston, Thị trưởng Wu, và công chúng xem xét, với quyết định cuối cùng do Ủy ban Học chánh Boston đưa ra. Ngoài ra, ban lãnh đạo Ủy ban Tìm kiếm đã cam kết sẽ thực hiện quy trình càng minh bạch càng tốt, kết hợp góp ý của công chúng, trong khi vẫn giữ bí mật về thông tin ứng viên khi cần thiết.

Các bước dự kiến như sau, sau khi được Ủy ban Học chánh Boston chấp thuận:

Tháng 3-Tháng 4: Ủy ban Tìm kiếm tổ chức một loạt các phiên lắng nghe công khai để tiếp thu phản hồi của công chúng và đóng góp ý kiến về các phẩm chất mà họ mong muốn những ứng viên có được cũng như quá trình phỏng vấn và lựa chọn. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta đảm bảo rằng việc lắng nghe nhiều ý kiến từ công chúng trong quá trình này được thực hiện sớm. Nhóm đánh giá RFP xem xét các đề xuất từ các công ty tìm kiếm đã phản hồi RFP, hạn chót là ngày 18 tháng 3 năm 2022.

Tháng 4: Ủy ban Học chánh phê duyệt một đơn vị tìm kiếm, mô tả công việc của Tổng Giám thị Khu học chánh, và bắt đầu kêu gọi những ứng viên đủ tiêu chuẩn.

Tháng 4-Tháng 5: Đơn vị tìm kiếm hoàn thành bước kiểm tra ban đầu và kiểm tra lý lịch của các ứng viên; Ủy ban tìm kiếm xem xét các đơn ứng tuyển và lựa chọn các ứng viên để phỏng vấn trong phiên điều hành nhằm bảo mật thông tin các ứng viên. Sau các vòng phỏng vấn, Ủy ban Tìm kiếm sẽ chọn ra những ứng viên lọt vào vòng cuối cùng để giới thiệu trước công chúng.

Từ đầu đến giữa tháng 6: Ủy ban Học chánh thông báo các ứng viên cuối cùng và lịch trình cho các cuộc phỏng vấn cuối cùng. Công chúng phỏng vấn những người lọt vào vòng cuối cùng.

Cuối tháng 6: Ủy ban Học chánh bỏ phiếu bầu ứng cử viên đề cử vào chức vụ Tổng Giám thị.

Ủy ban Học chánh Boston Bản ghi nhớ: Nhân sự và Quản lý Ủy ban Tìm kiếm Tổng Giám thị
Ngày 02 tháng 03 năm 2022

Để phù hợp với thông lệ cũ từ các cuộc tìm kiếm trước đây, tôi yêu cầu Ủy ban Tìm kiếm, nhân sự, quản lý, và kế hoạch thời gian của Ủy ban phải được duyệt ngay trong đêm chính thức trình bày, để cho phép Ủy ban bắt đầu quy trình của họ càng sớm càng tốt.

Tôi muốn đề xuất rằng chúng ta có ba đồng chủ tịch: Tiến sĩ Eddinger, Cô Lopera, và Marcus McNeill - một nhà giáo dục, một thành viên của Ủy ban Học chánh, và một học sinh. Đây là cách tiếp cận phù hợp cho mọi nỗ lực này vào lúc này.

Ủy ban Tìm kiếm Tổng Giám thị Hệ thống Trường Công lập Boston 2022

- **Tiến sĩ Pam Eddinger, Đồng Chủ tịch**
Chủ tịch, Trường Cao đẳng cộng đồng Bunker Hill
- **Roxi Harvey**
Chủ tịch, Cố vấn Phụ huynh về Giáo dục đặc biệt Boston (SpedPAC)
- **Lorena Lopera, Đồng Chủ tịch**
Thành viên, Ủy ban Học chánh Boston và Giám đốc Điều hành tại Latinos for Education, New England
- **Marcus McNeill, Đồng Chủ tịch**
Học sinh cuối cấp, Trường Trung học Phổ thông Fenway
- **Michael O'Neill**
Phó Chủ tịch, Ủy ban Học chánh Boston và Phó Giám đốc Điều hành, Zozimus
- **Tiến sĩ Carline Pignato**
Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Channing và thành viên, Tổ Chuyên trách Khoảng cách về Cơ hội & Thành tích
- **Gene Roundtree**
Tổng Giám thị hệ Trung học, Hệ thống Trường Công lập Boston
- **Jessica Tang**
Chủ tịch, Liên đoàn Giáo viên Boston
- **José Valenzuela**, giáo viên lịch sử lớp 11 và 12 tại Học viện La-tinh Boston

Thay mặt cho các học sinh của chúng ta, tôi rất mong được thảo luận với các bạn vào tối nay và sớm hoàn thành công việc quan trọng này.